

สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน 2558

เรียน ผอ. สคร.5 /รองผู้อำนวยการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือข่ายสื่อมวลชน

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะห์ข่าวที่อาจจะมีผลกระทบต่อ

กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ /แหล่งข่าว	ประเด็นข่าว	วิเคราะห์ข่าว
<p>สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558</p>	<p><b>ลุยสกัดเมอร์ส สธ.มั่นใจรับไหว คุมเข้มมาตรฐานโลกยันไทยไร้ผู้ป่วย รายที่ 2</b></p> <p>ลงพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิตรวจมาตรการ ควบคุมโรคเมอร์ส รมว.สธ. ระบุได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก วอนชาวต่างชาติป่วยในไทยอย่าไป รพ.เอง ให้แจ้งโรงแรม ประสาน สธ. รับตัวส่งต่อ ส่วนอาการผู้ป่วย ชาวโอมานดีขึ้นเล็กน้อยขณะที่รักษาการปลัด สธ. ยันภายในสิ้นเดือน มิ.ย. นี้ หากไม่พบผู้ป่วยเพิ่มจะถือว่าคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ด้าน 3 ผอ.รพ. สมุทรปราการ-มหาสารคาม-ราชบุรี ยันไม่มีผู้ป่วยเมอร์สมา รักษาตัว กต. สั่งสถานทูตไทยแจ้งน่านาชาติทราบมาตรการ รับมือ ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตที่เกาหลีใต้อยู่ที่ 25 รายเท่าเดิม แต่พบผู้ติดเชื้อใหม่ 3 ราย</p> <p>นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข (สธ.) นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รักษาการปลัด สธ. นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ที่ปรึกษา รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.รุ่งเรือง กิจผาดี ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อ พล.ต.ต.สุวิชัยพล อิมใจรัชต์ ผบก.ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) 2 นายศิริโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกันตรวจเยี่ยมจุด คัดกรองผู้โดยสารขาเข้าจาก 37 สายการบิน ที่มาจากประเทศตะวันออกกลางและเกาหลีใต้ พร้อมทั้ง แจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือก่อนจะเดินทางไปตรวจจุดบริการ แท็กซี่ของสนามบิน</p> <p>จากการตรวจเข้มมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน โรค เมอร์สของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก กำหนด มีการให้ความรู้กับผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องทราบถึงการปฏิบัติ</p>	<p>แนวทางการดำเนินงาน ได้เผยแพร่ข่าว ยังเครือข่ายสื่อสาร สาธารณะ</p> <p>-ได้แจ้งผู้บริหารและ เครือข่ายสื่อมวลชนแล้ว</p>

ตัว ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน ถ้ามีไข้จะต้องเชิญตัวแยกออกมารับการ  
รักษาและส่งต่อในกรณีไม่มีไข้ตรงด่าน ตม. จะต้องสังเกตอาการ และ  
สอบประวัติอย่างเข้มงวด พร้อมรายละเอียดที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์  
ติดต่อชัดเจน เมื่อพ้นจากสนามบินเป็นหน้าที่ของ สธ. ในการติดตามไป  
ถึงโรงแรมที่เข้าพักติดตามเจ้าหน้าที่ของ โรงแรม และคนขับแท็กซี่  
พร้อมครอบครัวด้วย เพราะถือเป็นผู้สัมผัส มีความเสี่ยง ทั้งนี้หากผู้  
เดินทางมีไข้ให้แจ้งพนักงานโรงแรมเพื่อให้ประสานมายัง สธ. จะได้ส่ง  
เจ้าหน้าที่ไปดูแล และควบคุมการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลต่อไปขอความ  
ร่วมมือผู้เกี่ยวข้องเดินทางมาเองเพื่อเป็นการตัดวงจรแพร่เชื้อ

"ส่วนอาการของชายสูงอายุชาว โอมานที่ป่วยเป็น โรคเมอร์สและอ  
อยู่ในห้องแยกโรคของสถาบันบำราศนราดูร ขณะนี้อาการดีขึ้น ไม่มีไข้  
รู้สึกตัวดี อาการดีขึ้นกว่าเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. เล็กน้อย ได้รับออกซิเจนใน  
ระดับเดิม ส่วนญาติอีก 3 ราย ผลการตรวจวิเคราะห์สารคัดหลั่งทาง  
ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันว่าไม่พบเชื้อทั้ง 3 ราย  
แต่ยังต้องเก็บเชื้อส่งตรวจเป็นระยะจนกว่าจะครบ 14 วัน" รมว.สธ. ย้ำ

นพ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า จากการประชุมวอร์รูมติดตามสถานการณ์  
ภาพรวมไม่น่าเป็นห่วงจำนวนผู้สัมผัสกับผู้ป่วยรายแรกมีทั้งหมด 176  
ราย ส่วนใหญ่ตามตัวพบ และอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
เรียบร้อยแล้ว ส่วนผู้ที่เดินทางจากตะวันออกกลางและเกาหลีใต้ เข้ามา  
ในประเทศ มีไข้และมาแสดงตัวเพื่อรับการตรวจหาเชื้อล่าสุดถึงวันที่ 21  
มิ.ย. มีทั้งสิ้น 44 ราย ทั้งหมดผลตรวจยืนยันไม่พบเชื้อ ทั้งนี้จาก  
มาตรการในการควบคุมโรคของไทยถือว่าเป็นที่ยอมรับสามารถจำกัดอยู่  
แค่ผู้ป่วยเพียงรายเดียวไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม หากภายใน 14 วัน นับจาก  
วันที่ 18 มิ.ย. ซึ่งเป็นวันที่พบเชื้อครั้งแรก หรือประมาณสิ้นเดือน มิ.ย.นี้  
กระทรวงก็จะพูดได้ว่าไม่มีผู้ป่วยในประเทศ ส่วนญาติใกล้ชิดนั้น  
ส่วนตัวมองว่าโอกาสติดเชื่อเป็นศูนย์

หลังพบผู้ป่วยเมอร์สรายแรกแล้ว จากการตรวจสอบยอดการจอง  
ทัวร์และการจองโรงแรม ไม่ได้มีการยกเลิกอย่างถึงกัวล ทั้งนี้จากการ  
ติดตามมาตรการควบคุมโรคทำให้มั่นใจมากขึ้น และจะนำสิ่งเหล่านี้ไป  
ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวทราบต่อไป ด้าน พล.ต.ต.สุวิชัย  
พล กล่าวว่า ผบ.ตร. สั่งการให้ทำงานร่วมกับกรมควบคุมโรคอย่าง  
ใกล้ชิด ตม. ต้องเข้มงวดในการเก็บข้อมูลผู้เดินทาง โดยเฉพาะ 37 สาย

การบินจากประเทศเสี่ยง เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค

นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ รพ.สมุทรปราการ กล่าวถึงกรณีมีการเสนอข่าวรพ.สมุทรปราการ รับตัวผู้ป่วยหญิงรายหนึ่งซึ่งเดินทางมาจากประเทศซาอุดีอาระเบียมีไข้ต้องสงสัยเป็นโรคเมอร์สว่าตอนแรกได้รับการประสานจาก รพ.เอกชนแห่งหนึ่งว่าจะส่งตัวมาที่ รพ.สมุทรปราการ แต่เนื่องจากผลการตรวจสอบคัดหลังของผู้ป่วยรายดังกล่าวไม่พบเชื้อเมอร์สเป็นเพียงไข้ธรรมดาเท่านั้น จึงไม่ได้ส่งตัวมา อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ รพ.สมุทรปราการ มีมาตรฐานดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อตามเกณฑ์ที่กำหนด มีห้องแยกโรค ระบบคัดกรองและ คัดแยกผู้ป่วยโรคติดเชื้อออกจากผู้ป่วยปกติ อยู่แล้ว ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 เป็นต้นมา จึงขอให้ประชาชนอย่ากังวล

ด้าน นพ.สมอาจ ตั้งเจริญ ผู้อำนวยการ รพ.มหาสารคามราชสีมาเปิดเผยว่า ทางรพ.มหาสารฯ ได้รับตัวคนไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้ แล้วมีไข้มาปรึกษาเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. เนื่องจากเป็นผู้เดินทางมาจากประเทศเสี่ยง จึงต้องเชิญตัวให้อยู่ในห้องแยกโรคทำการเก็บตัวอย่างสารคัดหลังในลำคอส่วนลึก และโพรงจมูกไปตรวจหาเชื้อเมอร์สที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นครราชสีมา ผลออกมาเป็นลบไม่ใช่โรคเมอร์สแต่อย่างใด ล่าสุดผู้ป่วยหายไข้แล้วจึงอนุญาตให้กลับบ้านได้

ที่ รพ.ราชบุรี นพ.ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผู้อำนวยการ รพ.ราชบุรี นพ.สุพจน์ จิระราชวโร รองผู้อำนวยการ รพ.ราชบุรี พญ.ปวีณา จารีย์ อารีรักษ์ รองนายแพทย์ สสจ.ราชบุรี ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์โรคเมอร์ส หลังมีกระแสข่าวผ่านโซเชียลมีเดียว่ามีผู้ป่วยโรคเมอร์ส 2 ราย มาอนรรักษาตัวที่ตึกประชา อุทิศ ภายใน รพ.ราชบุรี จากการตรวจสอบ เป็นเพียงคนไข้ที่ป่วยมีอาการไข้เจ็บคอ หลังเดินทางกลับจากประเทศเกาหลี พอมีอาการไข้ก็ไปซื้อยามารับประทานเอง แต่อาการไม่ดีขึ้นจึงไปตรวจสุขภาพที่ รพ.เอกชน จากนั้นจึงส่งตัวมาที่ รพ.ราชบุรี เพื่อตรวจรักษา ซึ่งผลตรวจไม่พบเชื้อไวรัสเมอร์สจึงให้กลับบ้าน โดยคนไข้มีอาการดีขึ้นตามลำดับ

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่การทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายกลุ่มนักท่องเที่ยว

วงเอ็กซ์โซสร้างความปลอดภัยให้กับกลุ่มแฟนคลับอย่างมาก เนื่องจากมองว่ากลุ่มนักร้องไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อเมอร์สว่า จากการตรวจสอบที่ด้านควบคุมโรค ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่รายงานว่าเมื่อนักร้องกลุ่มดังกล่าวเดินทางมาถึง เจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานได้พาตัวไปที่ห้องวีไอพีเพื่อดำเนินการวัดอุณหภูมิ และคัดกรองโรค รวมทั้งให้คำแนะนำตามขั้นตอนปกติไม่ได้ใช้เวลานาน หรือมีการกักตัวแต่อย่างใด ทั้งนี้มาตรการคัดกรองโรคที่เจ้าหน้าที่ด้านทำนุปฏิบัติกับทุกคนที่มาจากประเทศเสี่ยงอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มียกเว้นหรือสิทธิพิเศษ เนื่องจากเป็นหลักการที่ต้องให้ความสำคัญในการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดภายในประเทศ

นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการแพร่ระบาดของโรคเมอร์ส ว่า ตามที่ สธ. ประกาศมาตรการเข้มงวดในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคเมอร์สอย่างต่อเนื่อง เช่น การเฝ้าระวังที่ช่องทางเข้า-ออกประเทศทางอากาศ การประสานกับสายการบิน 37 แห่งประกาศเตือนผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ และการติดตั้งเครื่องวัดไข้อัตโนมัติที่ท่าอากาศยานทุกที่มีสายการบินเดินทางมาจากประเทศในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งการดำเนินการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เช่น การเฝ้าระวังที่โรงพยาบาล การจัดจุดตรวจรักษาแบบช่องทางด่วนไม่ปะปนกับผู้ป่วยอื่น ฯลฯ นอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศได้สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ไทย ทำความเข้าใจกับนานาชาติให้ทราบถึงมาตรการของรัฐบาลไทย ที่เข้มงวดในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวเพื่อนานาชาติมั่นใจในการดำเนินการของรัฐบาลไทยในการควบคุมสถานการณ์ดังกล่าว

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการ จัดหางาน (กกจ.) กล่าวถึงการแพร่ระบาดของไวรัสเมอร์สในประเทศเกาหลีใต้ ว่า ปัจจุบัน มีแรงงานไทยในเกาหลีใต้ซึ่งเป็นแรงงานถูกกฎหมายกว่า 23,000 คน ทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และธุรกิจเอสเอ็มอีหลังมีการแพร่ระบาดของไวรัสเมอร์สได้ให้ สำนักบริหารแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศของ กกจ. ร่วมกับสำนักแรงงานในต่างประเทศของ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานประสานไปยังฝ่ายแรงงานประจำสถานทูตไทย ณ กรุงโซล ประชาสัมพันธ์เตือนแรงงานไทยให้ระมัดระวังและไม่เข้าไปในพื้นที่แพร่ระบาดโดยสถานทูตและสำนักงาน

	<p>แรงงานไทยได้จัดโครงการลงไปเยี่ยมคนไทย พร้อมกับแนะนำการป้องกันโรคและยังไม่พบว่ามีคนไทยติดเชื้อ</p> <p>สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ ว่ากระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้รายงานความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา กลุ่มโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (เมอร์ส) ยอดรวมผู้เสียชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 25 ราย พบ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมรวมเป็น 169 ราย ในจำนวนนี้ 43 รายได้รับการรักษาหายและออกจากโรงพยาบาลแล้ว ขณะที่ตัวเลขผู้ถูกกักตัวเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. อยู่ที่ 4,035 ราย ลดลงมากกว่า 6,700 ราย เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ที่ผ่านมา</p> <p>มีรายงานอีกว่า วันนี้มีมือดีแฮกเว็บ ไซต์ สธ. นำภาพลามกอนาจารมาโชว์ในหน้าเพจประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคเมอร์ส เจ้าหน้าที่เร่งแก้ไขด่วนแล้ว</p>	
<p>สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558</p>	<p><b>สธ.ระดมสมองรับมือไวรัสเมอร์ส อีเอ็ม ปิตรพ.เอกชนห้ามรับคนไข้ต่างชาติป้องกัน</b></p> <p>สธ."ระดมสมอง"รพ.เอกชน-คลินิก"กทม.-ปริมณฑล กว่า100 แห่งถกมาตรการสกัด"เมอร์ส"เคาะรพ.เอกชนงดรับคนไข้ต่างชาติ อธิการหนักลดความเสี่ยงไวรัสเมอร์สระบาดอีเอ็มหากคือร้อนใจ โทษปรับ-จำคุก-พักใบอนุญาต"กทม."เปิดแผนรับมือจัด71ชุดเคลื่อนที่เร็วเกาะติดผู้ต้องสงสัยพ้นระยะเฝ้าระวัง14วันเน้นกลุ่มนักเรียน-แรงงาน-นักท่องเที่ยวกลับจากพื้นที่เสี่ยง"ขุนคลัง" มั่นใจ 1 เดือน สธ.คุม "เมอร์ส"อยู่หมัด ชี้ไม่จุดเศรษฐกิจไทยดิ่งเหว ขณะที่ "สื่อนอก" ตีข่าวเกาหลีใต้คุมเชื้อร้ายไม่อยู่ ส่งผลให้พบผู้ป่วย-เสียชีวิตเพิ่ม</p> <p>ที่โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.58 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)ได้จัดประชุมสัมมนาร่วมกับ รพ.เอกชน และคลินิก ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล กว่า 100 แห่งเพื่อชี้แจงแนวทางการวินิจฉัย การเฝ้าระวัง และการส่งต่อผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือเมอร์สในไทย</p> <p>ทั้งนี้ นายชเนศ ทรัพย์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงบทบาทของสถานพยาบาลต่อการเฝ้าระวังโรคติดต่อร้ายแรง ว่า ขณะนี้รพ.รัฐจะรับผู้ป่วยเป็นหลัก แต่ต้องขอความร่วมมือ</p>	<p><b>แนวทางการดำเนินงาน</b></p> <p>ได้เผยแพร่ข่าว ยังเครือข่ายสื่อสาร สาธารณะ</p> <p><b>-ได้แจ้งผู้บริหารและ เครือข่ายสื่อมวลชนแล้ว</b></p>

กับ รพ.เอกชนที่นัดหมายคนไข้ต่างประเทศ ให้งดรับคนไข้ที่ใส่ท่อใส่สาย เพื่อลดความเสี่ยง ขณะเดียวกันคลินิกและโรงพยาบาล หากพบคนไข้กลุ่มเสี่ยง ห้ามปล่อยให้คนไข้ไปที่อื่น หากจะเลยจะมีโทษ ปรับจำคุก และพักใช้ใบอนุญาต

ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(กทม.)วันเดียวกัน น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษก กทม. กล่าวภายหลังการประชุมคณะผู้บริหาร กทม. ครั้งที่ 16/2558 ซึ่งมีม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธาน ถึงมาตรการป้องกันการระบาดของโรคเมอร์สในพื้นที่ กทม.ว่า ได้กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งในกรุงเทพฯ ได้มีมาตรการการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการ Influenza like illness ที่มีประวัติการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงคือ คนที่ใกล้ชิดผู้ป่วย รวมทั้งการคัดกรองผู้ป่วยในชุมชนด้วย โดยจากนี้ไปจะเริ่มจับตาในกลุ่มของแรงงานไทย นักเรียน รวมทั้งนักท่องเที่ยวซึ่งมาจากประเทศเสี่ยง และหากมีกรณีที่สงสัยจะมีทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วจำนวน 71 ทีม จะดำเนินการติดตามผู้ป่วยจนพ้นระยะ 14 วันที่ต้องเฝ้าระวัง

เช่นเดียวกับ นายสมหมาย ภาษีรมว.คลัง กล่าวว่า จากการประเมินเบื้องต้นคาดว่าผลกระทบจากไวรัสเมอร์สต่อการท่องเที่ยวของไทยยังมีผลไม่มากนักเนื่องจาก สช.มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างดีตั้งแต่เบื้องต้น โดยคาดว่าจะสามารถคลี่คลายปัญหาได้ภายในช่วง 1 เดือนข้างหน้า เมื่อไทยแก้ปัญหาได้รวดเร็วจะไม่มีผลกระทบกับช่วงที่เป็นฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส 4 ของปีเพราะการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักสำคัญของประเทศ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจปีนี้ที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ 3.7

ส่วน นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.) กล่าวว่า โรคเมอร์ส ยังไม่ได้มีผลกระทบกับเศรษฐกิจของไทย เนื่องจากพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพียง 1 รายเท่านั้น และกระทรวงสาธารณสุขสามารถควบคุมการแพร่ของเชื้อให้อยู่ในวงจำกัดได้ ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังเป็นไปตามปกติโดยยังไม่มียกเลิกการเดินทางมาท่องเที่ยวไทย ดังนั้นคาดว่า ประมาณ 2 สัปดาห์

ขณะที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสเมอร์ส ที่ประเทศเกาหลีใต้ ยังคงแพร่ระบาดอย่างไม่หยุดยั้ง โดยพบผู้ป่วยเพิ่มอีก 3 ราย ทำให้มีผู้ป่วยในเวลานี้รวมแล้ว 172 ราย นอกจากนี้ ยังมีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย ส่งผลให้มีผู้ป่วย

	<p>เสียชีวิตจากไวรัสชนิดนี้รวมแล้ว 27 ราย ขณะเดียวกันทางด้านบรรดาผู้นำภาคธุรกิจต่างๆ ในเกาหลีใต้ ก็จัดประชุมฉุกเฉินขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น เพื่อหามาตรการบรรเทาของผลกระทบที่ได้รับจากการแพร่ระบาดของไวรัสข้างต้น</p> <p>โดยนายปัก ยงมาน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือซีอีโอของกลุ่มบริษัทโคซานกรุ๊ป ระบุว่า เบื้องต้นได้ประกาศแผนการฟื้นฟูเพื่อให้ภาคธุรกิจนำไปปฏิบัติ พร้อมทั้งหามาตรการในการขจัดความกังวล ตลอดจนการแพร่ระบาดของไวรัสให้ได้โดยเร็วที่สุดด้วย</p>	
--	---	--